



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๒๙๓

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติตชัย)/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนสายตรงอธิการบดีด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับข้อร้องเรียนว่า นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริม นิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นำประชุมรณรงค์ ชั้นปีที่ ๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมรับน้องใหม่ ทั้งนี้ ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เปียกฝนในระหว่างการเข้าร่วมประชุม ซึ่งร้อง ประธานประจำหลักสูตรฯ ได้ชี้แจงข้อร้องเรียนเสนออธิการบดีว่า ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับข้อ ร้องเรียน และจะพิจารณาการจัดกิจกรรมให้รอบคอบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว นั้น

ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติตชัย) รวบรวมข้อมูล และนำเสนอ ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติตชัย) ได้เสนอประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอบเขตการจัดกิจกรรมพัฒนาดักยภาพนักศึกษาใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ช่วงหลังวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามข้อ ๑ ใน ประกาศฯ ที่กำหนดหลักเกณฑ์การนำตรวมกลุ่ม หรือประชุม ของนักศึกษานั้น อาจเป็นการเปิดช่องทางให้นักศึกษานัดหมายรณรงค์รวมกลุ่มและจัดกิจกรรม ที่ไม่สร้างสรรค์ ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งว่าควรกำหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร หรืออาจจะบุข้อความกำหนดไว้ว่า “ให้พิจารณาเป็นกรณี”

๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ที่จะเกิด ความไม่เหมาะสม เห็นควรพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย และ จัดระบบให้มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ ควรมีการทำประชาพิจารณ์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและ แสดงความคิดเห็น เพื่อหาจุดสมดุลในเรื่องดังกล่าว รวมถึงประสานกับฝ่ายกฎหมายเพื่อ พิจารณาด้านกฎหมายร่วมด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(นายสุกิจ ดิตชัย) นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหารือร่วมกับ ฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณา
ทบทวนประกาศฯ ให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกตาคิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย